

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu
về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả trong đó tập trung chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an theo hướng “Bộ tinh, tinh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 15/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về chủ trương xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

Thời gian qua, tại địa bàn tỉnh Hà Giang, lực lượng Công an phường đã bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Công an cấp trên chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn với hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ phục sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được còn những hạn chế như: Công tác xây dựng lực lượng công an tại các phường chưa nhận được sự quan tâm đúng mức; công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình và tham mưu giải quyết một số vụ việc phức tạp về an ninh trật tự có lúc chưa kịp thời, triệt để; công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố trong đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt hiệu quả chưa cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện phục vụ công tác còn nhiều hạn chế; mô hình tổ chức, biên chế chưa được bố trí đủ... Bên cạnh đó, các thế lực thù địch và các loại tội phạm đẩy mạnh thực hiện âm mưu hoạt động “diễn biến hoà bình” chống phá trên nhiều phương diện, lợi dụng những sơ hở, thiếu sót để thâm nhập chống phá nội bộ, kích động, lôi kéo thực hiện các hành vi chống phá...tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh, trật tự.

Quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an nhằm đổi mới, sáng tạo để thích ứng, phù hợp

với tình hình thực tiễn trong tình hình mới, nâng tầm chất lượng hoạt động của lực lượng Công an phường lên một tầm cao mới, với những quy chuẩn mới theo đúng tinh thần “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm chỉ đạo

Tổ chức quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tập trung xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tăng cường, củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an phường là nòng cốt vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Ban hành đề án, kế hoạch, lộ trình, biện pháp tổ chức xây dựng Công an 05 phường trên địa bàn thành phố Hà Giang hoàn thành 22 tiêu chí trong Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” theo Quyết định số 5764/QĐ-BCA-XDPT, ngày 13/7/2021 của Bộ Công an. Trong đó, lộ trình từ năm 2023 đến năm 2027, mỗi năm tập trung xây dựng tối thiểu 01 “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- **Đến hết năm 2023:** Hoàn thành khảo sát, đánh giá Công an các phường trên địa bàn thành phố Hà Giang; ban hành Đề án, Kế hoạch tổ chức xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Hà Giang, giai đoạn 2023 - 2027; hoàn thành 01 đơn vị “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” đạt các yêu cầu theo Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

- **Đến hết năm 2025:** Hoàn thành xây dựng tối thiểu 03 đơn vị “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” và tổ chức sơ kết thực hiện xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Hà Giang, giai đoạn 2023 - 2025.

- **Đến hết năm 2027:** Hoàn thành xây dựng 05/05 Công an phường trên địa bàn thành phố Hà Giang đạt tiêu chuẩn “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” và tổ chức tổng kết thực hiện Đề án xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an phường thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại cơ sở

1.1. Tập trung xây dựng lực lượng Công an phường trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 03/CT-BCA-TCXDLL, ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ” gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

1.2. Chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy lực lượng Công an phường chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và chỉ đạo của Bộ Công an; tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an phường có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, có tác phong chính quy, chuyên nghiệp, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

1.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn.

2. Quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phương tiện nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác chuyên môn của lực lượng Công an phường

2.1. Thành ủy Hà Giang chỉ đạo khảo sát, đánh giá tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an các phường để có chủ trương, giải pháp bố trí kinh phí, phương tiện, đất phục vụ xây dựng trụ sở làm việc và đất phục vụ sinh hoạt cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; đồng thời, đảm bảo các quy định của Nhà nước, của ngành Công an.

Hằng năm, ưu tiên đầu tư ngân sách, nghiên cứu huy động nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện tổ chức triển khai thực hiện xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Hà Giang giai đoạn từ 2023 - 2027.

2.3. Đảng ủy Công an tỉnh chủ động đánh giá nhu cầu đầu tư trang bị đối với từng đơn vị Công an phường. Trên cơ sở đó, tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với Thành ủy Hà Giang xác định giải pháp, lộ trình xây dựng, sửa chữa, trang cấp, bổ sung về cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng Công an phường phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

3. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn các phường

3.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; trọng tâm là công tác quản lý cư trú của công dân, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin của công dân vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập về chính sách, pháp luật để đề xuất, kiến nghị, bổ sung. Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiểm chế tai nạn giao thông nghiêm trọng và cháy, nổ lớn; không không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn.

3.2. Thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện các chính sách về tôn giáo, dân tộc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, chức sắc, tín đồ tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích trên cơ sở tuân thủ pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc để hoạt động trái pháp luật gây phức tạp về an ninh, trật tự.

4. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự

4.1. Chủ động chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của

các thế lực thù địch, gây rối, phá hoại và các tình huống xấu có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ; kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm, đúng pháp luật, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không để xảy ra các vụ trọng án, không để hình thành các băng nhóm, tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động manh động, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; bảo đảm trật tự, kỷ cương, cuộc sống bình yên, an toàn của Nhân dân.

4.2. Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực, chủ động phòng ngừa tội phạm, tố giác tội phạm, giúp đỡ lực lượng Công an đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, bắt giữ, tiếp nhận người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, người trốn cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc và giải quyết các trường hợp cụ thể khác trong công tác điều tra hình sự theo quy định của pháp luật.

4.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra các loại tội phạm, xác định địa bàn, tuyến trọng điểm về các loại tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, môi trường, từng bước kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Không để phát sinh thêm người nghiện ma túy. Đồng thời, số người nghiện ma túy kéo giảm theo từng năm.

4.4. Làm tốt công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn tạo điều kiện cho công tác phòng ngừa xã hội. Quan tâm, thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế xảy ra tình trạng tái phạm trong số người chấp hành án xong án phạt tù trở về địa phương, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và các loại đối tượng khác trong diện quản lý tại địa bàn dân cư.

4.5. Xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng cảnh vệ và các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, không để tồn đọng, phát sinh phức tạp kéo dài. Không để địa bàn có khiếu nại, tố cáo tập trung đông người, vượt cấp trái pháp luật. Giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại cơ sở.

5. Thường xuyên phát động, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và văn minh đô thị lớn mạnh, lan tỏa

5.1. Tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, xây dựng “Tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ Nhân dân.

5.2. Chú trọng quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ cho lực lượng Công an phường, lực lượng

bảo vệ dân phố, các tổ chức quần chúng và lực lượng khác tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

5.3. Tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, có tính khả thi cao, hiệu quả thiết thực về việc ban hành chủ trương, biện pháp thực hiện, về các mô hình hay, việc làm sáng tạo được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia mang tính tự giác và tự nguyện. Quan tâm, duy trì tổ chức có hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” nhằm tạo sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Qua đó, khuyến khích, động viên Nhân dân tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

5.4. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 01/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

6. ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

6.1. Không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc hiệu quả “vì Nhân dân phục vụ”. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiếp nhận, giải quyết công khai, nhanh gọn, đúng quy trình, đúng quy định thủ tục hành chính.

6.2. Lực lượng Công an phường phải giữ đúng lễ tiết, tác phong của người cán bộ Công an nhân dân khi làm nhiệm vụ tiếp dân, nêu cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính theo quy định. Không có đơn, thư phản ánh về tinh thần, thái độ không đúng mực, có hành vi tiêu cực khi thi hành nhiệm vụ và khi tiếp xúc giải quyết thủ tục hành chính với Nhân dân.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án, Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và báo cáo kết quả Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Thành ủy Hà Giang phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện hiệu quả Nghị quyết về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

3. Giao Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết Nghị quyết theo quy định.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công an Trung ương,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Đảng ủy Công an thành phố Hà Giang,
- Lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Đặng Quốc Khánh